

กรมอนามัยขับเคลื่อนการพัฒนาารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค และการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ดำเนินการพัฒนาารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย โดยประกอบด้วย

๑. การประชุมแนวทางการพัฒนาารูปแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดหนองคาย (อำเภอเมือง อำเภอสระใคร) ณ ห้องประชุมสวัสดิ์สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดย ดร. มະณู บุญศรีมณีชัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อคินข้อมูลคุณภาพน้ำบริโภค และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาารูปแบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ผลสรุปจากการประชุมฯครั้งนี้ มีมติร่วมกันว่าจะขับเคลื่อนการดำเนินเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ทั้ง ๑๓ ตำบล โดยเริ่มต้นสร้างที่มงานระดับจังหวัด ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมไปถึงสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๒ แห่ง ร่วมกันสำรวจสถานการณ์ข้อมูลการจัดการน้ำบริโภครายตำบลให้ครอบคลุมน้ำบริโภคทุกประเภท โดยเน้นที่น้ำบรรจุขวดในภาชนะที่ปิดสนิทและประปาของการประปาภูมิภาค เนื่องจากสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคได้ง่ายกว่าประปาหมู่บ้าน แผนต่อไปหลังจากสำรวจข้อมูลการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคครบถ้วน ให้จัดทำแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคโดยตรวจคุณภาพน้ำขึ้นอยู่กับงบประมาณ และงานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณี หมวด ๘ เพิ่มเติมจากเรื่องการเฝ้าระวังงานสุขาภิบาลอาหาร ได้เน้นถึงการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. การสำรวจศักยภาพพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดทั้ง ๒ อำเภอ เพื่อประเมินพื้นที่ทั้งสถานที่ผลิตน้ำประปา ตลาด และวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจและจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดหนองคายต่อไป

